
รายงานการประชุม 
“บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

คร้ังท่ี 4/2550 
เม่ือวันอังคารที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชมุ C103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการสื่อสาร  /  
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  นางศรีกุล  นันทะชมภู  หัวหนางานเลขานุการ 
3. นายประวิทย วิมานทอง  หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
4. นางอุทัยวรรณ จิโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
5. นายสุรเดช ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
6. นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7. นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
8. นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนายชางเทคนิค 
9. นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10. นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11. นายอุดมวิทย นักดนตรี  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12. นายคลอก ประถมทรัพย  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13. นางสาวลัดดาพร ละออง  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
14. นายปริญญา ธะนันต  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
15. นายสุระพล ริยะนา  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
16. นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
17. นางสาวชุติมา บุญมี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
18. นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
 

บุคลากรที่ไมเขารวมประชุม 
1. อาจารยสนิท สิทธิ   (ลาศึกษาตอ) 
2. นายสมชาย  อารยพิทยา  (ติดราชการอื่น) 
3. นายวุฒิพล คลายทิพย  (ติดราชการอื่น) 
4. นางพรสวรรค ดวงบาล  (ลาคลอด) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 08.45 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชมุและเริ่มดําเนนิการประชุม

ตามวาระดังนี ้
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
ไมมี 

1.2 สรุปการปฏบิตัิราชการของบุคลากร 
ประธานฯ ไดกําชับใหบุคลากรไดรับทราบวา ตารางการปฏิบัติราชการจะเปนเอกสารอางอิง

เพื่อประโยชนในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง รวมถึงเงินโบนัส ดังนั้นจึงขอใหทุกคนได
ตระหนักถึงหนาที่ในการมาปฏิบัติราชการและหากมีความจําเปนไมสามารถมาลงเวลาได เชน
จําเปนตองมาสายหรือกลับกอนเวลา ไมไดลงเวลา ขอใหมีการแจงเหตุผลประกอบทุกครั้งและใหทุกคน
ถือปฏิบัติตามนี้ 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8.30 น. 

ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 สรุปปญหาการใชงาน Wireless อาคารบานพักขาราชการ 
 ปญหาและผลการใชงาน Wireless ณ อาคารบานพักขาราชการ มีดังนี ้

1) ไดดําเนินการประสานงานไปยังผูใชบริการที่ตองการความชวยเหลือในการติดตั้งระบบใชงาน 
Wireless แลว โดยสามารถติดตอได 3 ราย และไดดําเนนิการนัดหมายที่จะเขาไปใหบริการใน
วันที่ 23 มกราคม 2550 

2) ไดดําเนินการจัดทําแผนทีก่ารใหบริการ Wireless เปนที่เรียบรอยแลว 
3) การสํารวจความพึงพอใจในการใชงาน Wireless พบวาผลการสํารวจสวนใหญมีความพึงพอใจ 
4) ปญหาการใชบริการระบบเครือขายผานระบบ Wireless จากการสํารวจพบวา ปญหาการใชงาน

มีดังนี้ สัญญาณการใชงานหลุดบอย จุดใหบริการมีนอย ไมเพียงพอตอการใชงาน และสัญญาณ
ไมครอบคลุม 

3.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการอินเตอรเน็ตของนักศึกษา 
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ไดดังนี ้

1) นักศึกษาสวนใหญมีความพงึพอใจตอเวลาที่เปดใหบริการ (วันจนัทร-เสาร เวลา 08.30-20.00 
น. วันอาทิตย เวลา 08.30-18.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.30-16.00 น.) วามคีวาม
เหมาะสมแลว คิดเปน 90.30% 
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2) นักศึกษาสวนใหญมีความพงึพอใจตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ วามีความ
เหมาะสมแลว คิดเปน 80.00% 

3) นักศึกษาไมเห็นดวยตอการกําหนดระยะเวลาในการใชบริการหองคอมพิวเตอร คิดเปน    
55.00 % 

4) นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางตอจํานวนจุดใหบริการ Wireless ซ่ึงมีทั้งสิ้น
จํานวน 64 คิดเปน 34.50 % 

5) ปญหาที่พบในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองบริการ ไดแก ปญหาไวรัส และ
อินเตอรเน็ตชา 

3.3 ความกาวหนา KM 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุม วาไดมีผูเขาไปเผยแพรความรู ในเว็บไซต KM แลว

จํานวน 3 ราย คือคุณชุติมา บุญมี คุณปานศักดิ์ ชัยภักดี และคุณณัฐกฤตา โกมลนาค 
ความเห็นในทีป่ระชุม 
ประธานฯ ใหความคิดเหน็วา ในฐานะที่เปนศูนยเทคโนโลยีสนเทศ จึงเปนหนาที่รับผิดชอบ

ของเราในการเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอยากใหใชชองทางนี้ในการตอบปญหา
การใชงานระบบสารสนเทศ หรือเผยแพรความรูในเรื่องดังกลาวดวย 
3.4 ความกาวหนาระเบียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

ประธานฯ ไดแจงในที่ประชมุทราบวาความกาวหนาในระเบียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกาํลังอยูในขั้นตอนการจัดทําเปนประกาศและระเบียบโดยกองการเจาหนาที่ 
3.5 ระบบไฟฟา หอง Server 

คุณนิพนธ พิมาสน รายงานตอที่ประชุมวา เครื่องปรับอากาศในหอง Server ใชไดเปนปกติทั้ง 4 ตวั 
สําหรับระบบไฟฟา กําลังดําเนินการตรวจสอบและแกไขปรับปรุง 

 
วาระท่ี 4 รายงานความกาวหนา 

4.1 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
คุณประวิทย วมิานทอง (หวัหนาฝายฯ) รายงานตอที่ประชุมดังนี ้
1) ขณะนีก้ําลังดําเนินงานจัดทํา VCD แนะนําศูนยฯ โดยไดขอนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร 

มาชวยงาน จํานวน 2 คน 
2) การบันทึกการเรียนการสอน หอง 301, 302 โดยสามารถถายทอดผานเว็บไซตได ทั้งนี้ได

ทดลองบันทึกติดตอกันเปนระยะเวลา 1 วนั ใชความจุประมาณ 1 Gb. 
3) ไดมีเว็บไซตทีไ่ดมาขอจดทะเบียนโดเมนเพิ่ม โดยดร.วรีชัย พุทธวงศ ภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร ช่ือเว็บไซต www.mijst.mju.ac.th 
4) ไดดําเนินการจัดทําสายตรงอธิการบดี บนหนาเว็บมหาวทิยาลัย  
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5) ไดดําเนินการบันทึกเทปการสัมมนาเรื่องทิศทางเกษตรไทยในอนาคต วันที ่ 18 มกราคม 
2550 ณ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ เวลา 09.00-17.00 น. 

6) ไดจัดทําโครงการประกวด MJU Contest กําหนดสงผลงาน เดือนมนีาคม, เมษายน 
7) จะจดัการปรับปรุงหอง IT หองฝกอบรมชั้น 3 หองอาหารชั้น 4 และซอมแซมเครื่อง 

Projector ยี่หอ LG 
8) โครงการฝกอบรบเดือนกุมภาพันธ ถึงเดอืนสิงหาคม มี 6 หลักสูตร ดังนี้ 

- เรียนรูการสรางฐานขอมูลดวย Microsoft Access 
- การสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) เบื้องตนดวย Macromedia Flash 
- ตัดตอภาพยนตรงายนิดเดียว ดวย Adobe Premiere 
- การนําเสนอดวยส่ือ PowerPoint 
- เร่ิมตนการเปน Programming กับ Visual Basic 
- สรางเว็บของตนเองงายๆ ดวย Macromedia Dream weaver 

ความเห็นในทีป่ระชุม 
ประธานฯ ใหความเหน็ในทีป่ระชุมดังนี ้
1) การบันทึกการเรียนการสอน ใหมีการตัดเปนรายคาบ เพื่อใหนกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่

ตองการเฉพาะเวลาได 
2) ในการบันทกึเทปการสอน ขอใหประสานงานกับอาจารยผูสอน เพื่อขอความเห็นชอบในการ

นําออกเผยแพรตอไป 
3) การซอมแซมเครื่อง Projector หากคาใชจายสูง ใหทําเรื่องขอซื้อใหม 

 
4.2 ฝายวิจัยและพฒันา 

คุณศรีกุล นันทะชุมภู รายงานตอที่ประชุมดังนี ้
1) สํานักมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา ไดมาตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวช้ีวัดที่ 14, 

15 เร่ืองฐานขอมูลมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคม ที่ผานมา 
2) ระบบ e-DOC ผศ.ดร.จําเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหมีการจัดทีมงานเพื่อ

สอบถามปญหาการใชงานและจัดทําคูมือการใชงานระบบพอสังเขป ทั้งนี้ขอมอบใหฝาย
ฝกอบรมฯ เปนผูรับผิดชอบในการเตรียมทีมงาน 

คุณสุรเดช ไชยมงคล (หวัหนาทีมพัฒนา MIS) รายงานตอที่ประชุมดงันี้ 
1) ระบบ MIS ในขณะนีก้ําลังอยูในขั้นตอนการศึกษา C#.NET และฐานขอมูลบุคลากร ซ่ึงพบ

ปญหาเรื่องฐานขอมูลบุคลากร 
2) บริษัทเกี่ยวกับ RFID จะเขามาเผยแพรเทคโนโลยี FRD ในวันที่ 31 มกราคม 2550 
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ความเห็นในทีป่ระชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมดังนี ้
1) ระบบ e-DOC การเขาอานเอกสารสําคัญๆ ขอใหมีการเขา Password เพื่อปองกันการรั่วไหล

ของขอมูลความลับ และขอใหมีการแกไขปองกันปญหาการเขาใชระบบ e-DOC ไมได รวมถึง
ตรวจสอบหาสาเหตุการเขาไมได 

2) ขอใหมีการศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ 
 
4.3 ฝายระบบเครอืขายและบริการอินเตอรเน็ต 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมดงันี้ 
1) แนะนําบุคลากรใหม คือคุณปานศักดิ์ ชัยภกัดี ลูกจางชัว่คราว ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
2) สถิติการใชบริการหองบริการคอมพิวเตอร 

- สถิติการใชบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร จากบริษัท IS จํานวน 100 เครื่อง 
พบวามีจํานวนผูใชสูงสุด อยูที่อาคารกองหองสมุด จาํนวนผูใช 1,284 คน 
จํานวนครั้งในการ Login 3,868 คร้ัง และเวลาในการใชงานทั้งหมด 3,181 
ช่ัวโมง 45 นาที 

- สถิติการใชบริการ Remote Access เดือนธันวาคม 2549 มีจํานวนผูใชบริการ
ทั้งสิ้น 352 บญัชีรายช่ือ รวมเวลาใชงานทั้งสิ้น 4,531 ช่ัวโมง 24 นาที สามารถ
ตรวจสอบสถิติการใชบริการไดที่ http://modem.mju.ac.th/webadir โดยใช
บริการผานทางหมายเลขโทรศัพท 053-294666 จํานวน 7,460 คร้ัง และใช
บริการผานทางหมายเลขโทรศัพท 053-869777 จํานวน 815 คร้ัง 

- สถิติการใชบริการ Wireless ซ่ึงมีจํานวนจุดใหบริการทั้งสิ้น 64 จดุ เดือน
ธันวาคม 2549 มีจํานวนผูใช 1,090 บัญชีรายช่ือ 

- สถิติการใชบริการหองบริการสารสนเทศอาคารแมโจ 70 ป หอง A เฉลี่ยมี
ผูใชบริการ 270 คนตอวัน หอง B เฉลี่ยมีผูใชบริการ 324 คนตอวัน และหอง B 
เฉลี่ยมีผูใชบริการ 224 คนตอวัน 

3) คาพิมพงาน อาคารเรียนรวม 70 ป เดือนธนัวาคม มีรายรับทั้งสิ้น 14,451 บาท 
4) ไดมีการเปดโครงการฝกอบรม Administrator  ในวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยดําเนินการ

ประกาศแจงผานระบบ e-DOC 
5) ปญหาการใหบริการระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 

5.1) ปญหาระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องใหมยังไมไดดําเนนิการติดตั้ง ขณะนี้ใชงาน 4 ตัว 
อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส 

5.2) ปญหา Remote Access ของ TT&T พบปญหาดังนี ้
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- อุปกรณ Dial Up Access ของบริษัท TT&T ไมสามารถคนหาเลข IP Address 
ของมหาวิทยาลัยได ตรวจสอบเบื้องตนคาดวาจะเกิดจากปญหาที่ Router ไมให
คา IP  

- การ Remote Access ไมสามารถตรวจสอบเวลาได ซ่ึงไดประสานงานกับบริษัท
ลานนา ใหดําเนินการแกไขแลว 

5.3) ปญหาการใชบริการ Wireless LAN 
- ระบบ Wireless ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ไมสามารถ Access ได ซ่ึง

ตรวจสอบแลวพบวา อุปกรณไดตดิตั้งอยูภายในหองพกัแมบาน ซ่ึงทําใหใชงาน
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ จึงไดแจงใหทางบริษัทลานนาดําเนินการยายแลว 

- ปญหา Access Point Down ณ อาคารเทคโนโลยีการประมงฯ และอาคารพิทยา-
ลงกรณช้ัน 3 ตรวจสอบแลวพบวาปญหาเกิดจากสาย Patch ที่เชื่อมตอจาก 
Outlet ไปยังตวัอุปกรณ ขณะนี้ดําเนินการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว 

 
4.4 ฝายบริหารงานทั่วไป 

คุณชุติมา บุญมี รายงานตอที่ประชุมดังนี ้
1. งบประมาณแผนดิน ขณะนีย้ังไมมีการเบกิจายเงินจากเงินงบประมาณแผนดิน 
2. งบประมาณเงนิรายได หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คงเหลือ 376,228.925 บาท 
3. การสรุปรายงานการมาปฏิบัติราชการประจําเดือน ไดเร่ิมการใชสถิติการลา จากระบบ 

Scan ลายนิ้วมือ โดยอางองิจากใบลาประกอบ ทั้งนีจ้ะดําเนินการบนัทึกผลการมาปฏิบัติ
ราชการ และสงใหบุคลากรทุกทานตรวจสอบวันลา และแจงเหตุผลการลา ผานระบบ       
e-DOC กอนสงไปยังกองการเจาหนาที่  

4. ขอความรวมมอืบุคลากรทุกทานในการ เปดเขาระบบ e-DOC เพื่อรับทราบหนังสือเวียน
ตางๆ 

5. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 19 มกราคม 2550 และจะดาํเนินการบันทึกภาพหลัง
กิจกรรมตอไป 

6. งานชางเทคนคิ 
คุณนิพนธ พิมาสน รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
ไดพบปญหาการใชโปรแกรม Mozilla FireFox ซ่ึงทางผูใชไดนําโปรแกรม Microsoft 

Windows ไมถูกลิขสิทธิ์ มาลงเองและมีการ Setup โปรแกรมดังกลาวไปโดยอัตโนมัติ แตเมื่อ
ดําเนินการ Uninstall จะมีปญหาตอการใชงานระบบของเครื่องคอมพิวเตอรและความละเอียด
หนาจอตองเขาไป Set หนาจอใหม ซ่ึงไดสอบถามไปยังบริษัท Microsoft แลว พบวาจะตองมี
คาธรรมเนียมในการตอบคําถามขอละ 400 บาท 
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ความเห็นในทีป่ระชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา เปนเรื่องที่ดีในการนําปญหาที่พบมาเสนอในที่ประชุม 

เนื่องจากจะไดชวยกันแกไขและนําเปนความรูของศูนยฯ ตอไป 
  
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

คุณศรีกุล นันทะชุมภู แจงในที่ประชุมวา จะมีการจัดโครงการฝกอบรม IT ผูบริหาร โดยได
มอบหมายใหฝายฝกอบรมฯ และคุณสุรเดช  ไชยมงคล เปนผูรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาว 
 
ปดการประชมุ เวลา 09.35 น. 
 
 

นางสาวณฐักฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 
 

นางศรีกุล นันทะชมภ ู
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


